

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

อาจารย์ ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลพระกนิรี ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวความคิด “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแต่งตั้งให้อาจารย์กัลยา ชนะภัย เป็นประธานหลักสูตรฯ และมีการปรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใหม่ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในสังกัดและกำกับ นำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓ Murphy Scholarship of Cambridge University Press

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง Murphy Scholarship of Cambridge University Press มอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีเกณฑ์ให้เขียนเรียงความใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน ๓๐๐ คำ สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: bangkok@cambridge.org ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบ

วาระที่ ๑.๔ โครงการนำร่องสองภาษา (Extra)

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการนำร่องสองภาษา (Extra) ได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งจากการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา ๓ สัปดาห์ โดยมีค่าที่พักและค่าเครื่องบินให้ และจะดำเนินการแจ้งหลักสูตรอีกครั้งเพื่อขออนุญาตให้นักศึกษาไป ทั้งนี้ คณะฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดโครงการอีกในรุ่นต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๕ การสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ ดำเนินการจัดสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ๒๐ กว่าแห่ง และอาจารย์นิเทศก์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ และได้ชมการแสดงผลงานของนักศึกษาฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๒ โดยโรงเรียนได้ให้ข้อมูลการฝึกของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีมาก เพื่อนำไปพัฒนาในการฝึกของนักศึกษาครั้งต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ วิชาชีพรู คณะอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๖ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๕๘ งานอนามัยและสุขภาพิบาล โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จะดำเนินการตรวจสุขภาพให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๗ **โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี**

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถาบันภาษาฯ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิษฐ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบ

วาระที่ ๑.๘ **โครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู**

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยพัฒนาโครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) และภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน ๗,๐๐๐ คน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๖๕ แห่ง เพื่อต้องการให้ครูได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ประสานงานคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งยืนยันเป็นหน่วยพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม**

สรุปเรื่อง ประธานนำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่อง**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา**

วาระที่ ๔.๑ **การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)**

สรุปเรื่อง คุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) สำนักงานคณะฯ จะดำเนินการแจ้งให้บุคลากรประเมินตนเอง โดยส่งแบบประเมิน (ป.มสค. ๑ – ๒) และ

ส่งแฟ้มผลงานที่สำนักงานคณะฯ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้น และจะนำส่งผลการประเมิน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานแจ้งให้ประธานหลักสูตรฯ ๒ หลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาชีพครู แจ้งบุคลากรทราบ

วาระที่ ๔.๒ **กรอบการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐**

สรุปเรื่อง ประธานนำเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง กรอบการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามจุดเน้น ๔ ประเด็น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และนำเสนอคณะกรรมการคณะฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบประธานหลักสูตรฯ จัดประชุมหารือดังนี้

๑. การพัฒนาสร้างแบรนด์ให้เป็นต้นแบบ
๒. การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
๓. การจัดงานมอบใบอนุญาตรประกอบวิชาชีพครู
๔. การเตรียมตัวติวสอบบรรจุครู

วาระที่ ๔.๓ **งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์**

สรุปเรื่อง ประธานนำเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ปฏิบัติงานเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเดิมเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคณะฯ จึงไม่มีผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ จึงมอบหมายให้ อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ ทำหน้าที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ โดยมี นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ดูแลงานเว็บไซต์ของคณะฯ และนายครรชิต อนุกุลดูแลงานถ่ายภาพของคณะฯ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ**

วาระที่ ๕.๑ **งานวิชาการ**

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ลีทองอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง งานวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑(๑๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การแก้ไขผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การแก้ I ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การให้ I

หรือ A ทั้งตอนเรียน และการจัดการเรียนการสอนต้องสอนตรงตาม มคอ.๓ โดยผู้ประสานงานรายวิชามีการจัดประชุมและบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ตรวจสอบศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร และหากหลักสูตรใกล้หมดอายุ ให้เตรียมการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

๓. ติดตามความก้าวหน้าการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยคณะครุศาสตร์มีอาจารย์จำนวน ๖ คน แต่มีส่งผลงานเพียง ๑ คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้คณบดีทำรายงานความก้าวหน้า แจ้งเหตุผลการส่งล่าช้า และกำหนดวันส่งแน่นอน

๔. สรุปรายวิชาและผลการเรียนวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ และ ๒/๒๕๕๗ (เปิดภาคเรียน ๑๘ สิงหาคม และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) ให้ส่งผลคะแนนตามกำหนดเวลา หากส่งล่าช้าเนื่องจากนักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกงานหรือฝึกสอน ต้องทำบันทึกแจ้งฝ่ายวิชาการ

๕. การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน ได้แก่ อาจารย์ที่มีภาระงานสอนเกินเบิกได้ตามสิทธิ์ คณบดีจะต้องรับผิดชอบภาระงานของบุคลากรในคณะ และต้องกระจายงานอย่างทั่วถึง จัดทำรายละเอียดการประเมินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน (ภาระงานสอน/งานสนับสนุน/งานวิจัย/งานวิชาการ) และตรวจสอบบุคลากรที่ย้ายจากสายสนับสนุนไปอยู่สายสอน

๖. โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อาจารย์ ดร.ชนะศึก นิษานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า ในการทำวิจัยจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับช่วยเหลือ โดยจะเน้นกลุ่มศักยภาพสูง และกลุ่มช่วยเหลือ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ได้ดำเนินการของงบประมาณจากกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการจัดโครงการฯ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ และ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และสาขาวิชาการประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ และ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายหัตถ์ภูมิ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

มติ

ที่ประชุมรับทราบ


เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางปานใจ คงสิทธิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางจันทรา สาดะระ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม